



LDLĐ tỉnh Bình Phước tuyên truyền phòng, chống dịch trong khu nhà trọ công nhân.

## LDLĐ TỈNH BÌNH PHƯỚC: HẠN CHẾ DỊCH BỆNH "XÂM NHẬP" VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

Mặc dù tỉnh Bình Phước đã ghi nhận ca nhiễm trong CNLĐ, song không thể phủ nhận sự đóng góp của các cấp Công đoàn Bình Phước trong nỗ lực nhằm hạn chế sự xâm nhập của dịch bệnh vào KCN, khu vực sản xuất quan trọng của tỉnh.

THÙY DƯƠNG

### **Tuyên truyền, chăm lo cho NLĐ trước dịch bệnh**

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Công đoàn Bình Phước cùng với cả hệ thống chính trị địa phương thực hiện quyết liệt từ năm 2020, trọng tâm là phòng, chống dịch xâm nhập vào CNLĐ các KCN. Cán bộ công đoàn tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cài đặt ứng dụng Bluezone,...



Công nhân lao động các doanh nghiệp ở Bình Phước đi làm luân tuần thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tổ chức vận động quyền góp, chăm lo, thăm hỏi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn phải chấm dứt HĐLĐ, ngừng việc, giảm việc làm do ảnh hưởng của dịch và đồng bảo bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, lũ lụt miền Trung, một số huyện trong tỉnh với tổng số hơn 10,4 tỷ đồng. Vận động ủng hộ Quỹ vì Người nghèo của tỉnh hơn 2,1 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung hơn 6,8 tỷ đồng gồm tiền mặt và nhiều hiện vật gồm lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn,... Riêng cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn các cấp ủng hộ mỗi tháng 01 ngày lương (trong vòng 3 tháng, từ tháng 6-8/2020) chuyển vào Quỹ xã hội công đoàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước đặc biệt chú trọng chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt trong đoàn viên, CNVCLĐ tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tuân thủ thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. 75.105 đoàn viên đã cài

đặt ứng dụng Bluezone (đạt 68,56%) và khai báo y tế điện tử bằng QR code, hạn chế di chuyển. LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn chủ động nắm bắt, báo cáo thông tin, tình hình việc làm, quan hệ lao động...

Đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã xét, hỗ trợ 78 đoàn viên, NLĐ tổng số tiền 78 triệu đồng (1 triệu/người). Đồng thời, thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

## Tăng cường, giám sát phòng, chống dịch tại các KCN

LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã ký kết văn bản liên tịch với Ban Quản lý Khu kinh tế về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp thuộc KCN tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chủ

doanh nghiệp thành lập 591 "Tổ An toàn Covid-19" với 2.043 thành viên. Tổ chức tập huấn trực tuyến kết hợp phương pháp Zoom - meeting về kỹ năng hoạt động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho 438 "Tổ An toàn Covid-19" với 1.443 thành viên ở 110 doanh nghiệp thuộc 02 công đoàn KCN.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh cũng tham gia Đoàn kiểm tra Sở LĐ-TB&XH kiểm tra phòng, chống Covid-19 tại 16 doanh nghiệp trong KCN, tham gia 03 Tổ kiểm tra công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong các KCN trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành. Tham gia 03 Đoàn khảo sát vị trí thành lập khu cách ly tập trung tại các doanh nghiệp thuộc các KCN trên địa bàn tỉnh.

Chung tay, hưởng ứng lời kêu gọi về ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ Quỹ vắc xin, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình "Vắc xin cho công nhân" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã vận động 1.464.491.127 đồng. Trong đó tiền mặt 1.454.491.127 đồng; lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn trị giá 10 triệu đồng chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Có thể thấy, bằng những hoạt động của mình, LĐLĐ Bình Phước đã góp phần vào thành công chung của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế dịch bệnh xâm nhập vào các KCN. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động. □